


แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ชื่อหน่วยงาน สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ได้ดำเนินการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง โดยมี คณะกรรมการส่งเสริมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน สรุปได้ว่า สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา คัดเลือกงาน/กิจกรรมที่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง-สูงมาก มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ลำดับที่	ด้านความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่พบ
1	ด้านความปลอดภัย	ประตูทางออกหนีไฟเปิดปิดสลับด้าน
2	ด้านการวิจัย	จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ไม่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสำนักทดสอบ
3	ด้านยุทธศาสตร์ (งานบริการการสอบ)	เสี่ยงต่อการถูกคัดลอกข้อสอบ
4	ด้านการปฏิบัติงาน (บริบทอื่น ๆ ของหน่วยงาน) (งานบริการการสอบ)	ความเสี่ยงตามนโยบายที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการทำงาน
5	ด้านการบริหาร (ระบบสารสนเทศ)	ขาดระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจ

โดยแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ได้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ครั้งที่ 5 / 2557 วาระที่ 4.2 ซึ่งมีรายละเอียดของแผนการบริหารความเสี่ยง ดังตารางหน้าถัดไป

ลงชื่อ..... 

(รองศาสตราจารย์สุทธีวรรณ ไพร์ศักดิ์โสภณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557

ตารางแสดงรายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยง ของ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ลำดับ ที่	ความเสี่ยงที่พบ	ระดับ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย	สาเหตุการเกิด ความเสี่ยง	แนวทางการแก้ไข/ ปรับปรุง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ
1	ด้านความปลอดภัย	สูง	มีการปรับปรุง เพื่อความปลอดภัย	ประตูกถูก ปรับเปลี่ยนให้ เป็นไปตาม มาตรฐาน	แบบประตูเปิดปิดไม่ เป็นไปตามมาตรฐาน ความปลอดภัยด้าน อัคคีภัย	ปรับเปลี่ยนประตู ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ความปลอดภัย	ตลอด ปีงบประมาณ		รองผอ. ฝ่ายบริหาร และแผนงาน
2	ด้านวิจัย	ปานกลาง	จำนวนงานวิจัย ที่สอดคล้องกับ พันธกิจ	จำนวนงานวิจัย ที่สอดคล้องกับ พันธกิจ	อาจารย์ที่รับทุนวิจัย ภายนอกไม่ สอดคล้องกับพันธกิจ ของหน่วยงาน	- ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ที่ รับทุนวิจัยให้ดำเนินงานรับ ทุนให้สอดคล้องกับพันธกิจ ของหน่วยงาน - จัดกิจกรรมกระตุ้นอาจารย์ ให้ตีพิมพ์ผลงานวิจัย	ตลอด ปีงบประมาณ	-	คณะกรรมการ- การฝ่ายวิจัย

ลำดับที่	ความเสี่ยงที่พบ	ระดับความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย	สาเหตุการเกิดความเสี่ยง	แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3	งานบริการการสอบ	ปานกลาง	ผู้ปฏิบัติและผู้รับบริการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ข้อสอบไม่เกิดการรั่วไหล	-ผู้ให้บริการอาจไม่เข้าใจในการดำเนินการสอบ	- กักขังผู้ให้บริการให้เข้าใจถึงความสำคัญของการสร้างข้อสอบ เพิ่มมาตรการในการป้องกันการรั่วไหล -เพิ่มมาตรการถ้ามีปัญหาเกิดขึ้น ถ้ามีการทุจริต หรือ ข้อตกลงในการให้บริการการประชุมกรรมการทั่วไป ดำเนินการ	ตลอด ปีงบประมาณ	-	คณะกรรมการบริหารการสอบ
4	งานบริการการสอบเฉพาะงาน	ปานกลาง	จำนวนโครงการดำเนินการตามที่ได้รับบริการ	จำนวนโครงการดำเนินการตามที่ให้บริการ	เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน เช่นนโยบายผู้บริหาร	ทำข้อตกลงกับหน่วยงานที่รับบริการหากมีการยกเลิกจะต้องชดเชยค่าดำเนินงานร้อยละ 10	ตลอด ปีงบประมาณ	-	เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน
5	ด้านการบริหาร	ปานกลาง	มีระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจ	มีระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจ	-รายงานฐานข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ -มาตรฐานของคนที่มาปฏิบัติงาน	จัดทำแผนสารสนเทศและจัดตั้งกรรมการติดตามผลตามระยะเวลาที่กำหนด	ตลอด ปีงบประมาณ	-	รองผอ.ฝ่ายการจัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศ